



ข่าวสาร

สภามทส.

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

SUT COUNCIL
Newsletter

ประเด็นข่าว

กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครบ 23 ปี

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556

กิจกรรม อบรม สัมมนา ด้งาน

หน้า

1

3

4



การปาฐกถาของนายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ 23 ปี



ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสถาปนาครบ 23 ปี ในปีนี้ เรื่องที่
เหมาะสมสำหรับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการมากกว่า 2 ทศวรรษ คือการนำเรื่องเก่ามาเล่า
ใหม่ จึงตั้งชื่อเรื่องว่า “เรื่องเก่า...เล่าใหม่” เรื่องเก่านั้นเป็นเรื่องการมองย้อนกลับไป
เพื่อให้เห็นถึงภูมิหลัง ปณิธานในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย และความเป็นมาของภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัย



ในเวลานั้นเมื่อพิจารณาถึงลักษณะองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐบาลและเอกชน สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบและมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างมีทั้งมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบและไม่สมบูรณ์แบบอยู่จำนวนหนึ่ง หากจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่
ควรเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เลือกสอนในสาขาที่มหาวิทยาลัยอื่นยังไม่ได้เปิดสอน หรือเปิดสอนแล้วไม่
เพียงพอ ดังนั้น คณะกรรมการก่อตั้งมหาวิทยาลัยฯ จึงนำเสนอรัฐบาลว่าควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
และเรื่องที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ ภารกิจของมหาวิทยาลัย 2 ภารกิจแรก คือการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
คือ มีหน้าที่สร้างคนและสร้างความรู้ ด้วยกระบวนการสอนและการวิจัย ภารกิจที่ 3 คือการบริการสังคมหรือ
บริการชุมชน ภารกิจที่ 4 คือทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม และจากผลงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตคือเทคโนโลยี “Technology for Development” ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบคือ Humanware, Orgaware, Infoware และ Technoware จึงเป็นที่มาของภารกิจที่ 5 คือ
ปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี “ปรับเปลี่ยน” นั้นมาจาก Adaptation Transfer คือ การ
ถ่ายทอด และ Development คือ การพัฒนา สำหรับภารกิจนี้บางสถาบันการศึกษาได้นำไปใช้โดยเขียนเป็น
“ปรับปรุง” ไม่ใช่ “ปรับเปลี่ยน” ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะไม่มีคำว่า “Improvement Technology” มีแต่คำว่า
“Transfer of Technology หรือ Adaptation of Technology”



ในเบื้องต้นได้มีการระบุไว้ในกฎหมายการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเขียนเป็นบทเฉพาะกาลว่า มหาวิทยาลัย
แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ในที่สุดได้มีการระบุไว้สองคำคู่กันคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะ
เทคโนโลยีเป็นการประยุกต์นำเอาวิทยาศาสตร์มาทำประโยชน์ และในความเป็นจริง “เทคโนโลยี” ไม่ได้มีส่วน
สำคัญเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ได้เพิ่มความสำคัญมากขึ้นในทุกสาขา ทุกวิชาชีพ ทั้งด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ความสำคัญนี้เป็นเหตุผลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม หรือ Social Technology





พิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี ณ ลานสัญลักษณ์สถาน



พิธีสงฆ์ / ทำบุญเลี้ยงพระ



กิจกรรมปลูกต้นไม้



งานเลี้ยงรับรองฯ

และเรื่องที่จะเล่าใหม่นั้นคือ บริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งในปัจจุบันประเทศผู้นำด้านอุดมศึกษา เช่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ได้เลือกใช้คำอื่น และนิยามความหมายแตกต่างไปจากที่มหาวิทยาลัยใช้อยู่



งานเลี้ยงรับรองฯ

จากการเดินทางร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติไปประชุมที่ประเทศออสเตรเลีย (2013 Engagement Australia Conference) พบว่าในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาในออสเตรเลียเรียก Core Function ภารกิจนี้ว่า Engagement โดยเริ่มตั้งแต่การก่อตั้งสมาคมกลางของประเทศชื่อ Engagement Australia ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยจำนวน 28 แห่งจากทั้งหมด 39 แห่ง เข้าร่วมเป็นสมาชิก มีการประชุมร่วมกันทุกปี ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยได้นิยามคำว่า Engagement อันเป็นภารกิจที่ 3 แตกต่างกันไปตามบริบทของมหาวิทยาลัย จากการศึกษาดูงานพบว่าหลักการร่วม 3 ประการ ของ Engagement คือ

1. มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นองค์กรหนึ่งของชุมชนได้ร่วมทำงานกับองค์กรอื่นในชุมชน อาจเป็นรัฐบาล ท้องถิ่น หน่วยงานธุรกิจ หน่วยงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานวิสาหกิจ โดยเป็นความร่วมมือ ร่วมคิด และร่วมทำจากทั้งสองฝ่าย
2. เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) ทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ร่วมทำ
3. ต้องเกิดผลกระทบในทางที่ดีกับทั้งสองฝ่าย หรือ Social Impact ซึ่งเป็น Impact Factor ที่สามารถประเมินได้

และอีกเรื่องที่ดีที่น่าสนใจคือ Teaching Engagement เป็นการขยายการสอนหรือให้ความรู้ไปสู่ภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นการรู้จักปฏิบัติได้จริง เตรียมการเข้าสู่อาชีพ ทำให้ได้เรียนรู้ชีวิตการทำงาน ตั้งแต่เรียนหนังสือ เป็น Teaching Engagement หรือ Research Engagement คือ การทำงานวิจัยแล้วใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก หรือ University Engagement คือ มหาวิทยาลัยได้ร่วมทำงานในเชิงพัฒนาสังคมกับหน่วยงานภายนอก และทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยได้แก่นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ และผู้บริหาร เข้ามามีส่วนร่วม โดยทำตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ เช่นเดียวกับที่ประเทศอังกฤษเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (University of Oxford) และมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham) ได้ทำสิ่งที่เรียกว่า Social Enterprise โดยให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ไปทำงานร่วมกับวิสาหกิจสังคม และเรียนรู้เรื่องการจัดการ (Management) และการทำงาน ซึ่งสามารถทำได้ทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมในการสร้างผู้ประกอบการ หรือ Entrepreneurs



พิธีปราศรัยของอธิการบดี

ท้ายที่สุดนี้แม้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเป็นสถาบันที่เคียงคู่และเป็นที่พึ่งของสังคม และดำเนินภารกิจหลัก 5 ด้านอย่างเต็มที่มาโดยตลอดกว่าสองทศวรรษแล้วก็ตาม แต่อาจยังไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีพัฒนาการให้มากขึ้นในทุกเรื่อง Engagement และ Social Enterprise เป็นแนวทางใหม่ที่มหาวิทยาลัยควรก้าวไปให้ถึง เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยนำ "สหกิจศึกษา" เข้ามา สหกิจศึกษาเป็นลักษณะหนึ่งของ Engagement เนื่องจากมีคุณสมบัติตรงตามหลักการร่วม 3 ประการของ Engagement เพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานมหาวิทยาลัยมีเรื่อง Engagement อยู่จำนวนหนึ่งแล้ว หากมหาวิทยาลัยทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง เชื่อว่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจะเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่สมประโยชน์ในการเคียงคู่และเป็นที่พึ่งของสังคม จึงขอฝากเรื่อง Engagement และเรื่อง Social Enterprise ไว้ด้วย



พิธีสถาปนาอธิการบดี



การปราศรัยของอธิการบดี



พิธีมอบเข็มวิทยศักดิ์



พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับพนักงานดีเด่นฯ



พิธีมอบรางวัล



โล่ประกาศเกียรติคุณมิตรอาจารย์



สรุปมติที่สำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การประชุมครั้งที่ 4/2556 วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นโยบายการหารายได้และการเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองของมหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบรองรับการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรดำเนินงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม โดยมีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
- 2) มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้
- 3) มหาวิทยาลัยอาจตั้งคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์การบริหารจัดการของหน่วยวิสาหกิจทั้งสามแห่ง ได้แก่ เทคโนโลยีธานี ฟาร์มมหาวิทยาลัย และสุรสัมมนาकार เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้
- 4) เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาดำเนินการใน 6 เรื่อง ได้แก่
 - 4.1) การบริหารทุน โดยคงรักษาผลประโยชน์จากการบริหารทุน
 - 4.2) การหารายได้จากงานวิจัยและสิทธิบัตร
 - 4.3) การจัดให้มีทีมงานมืออาชีพเพื่อรับผิดชอบการหารายได้เชิงรุก
 - 4.4) การทำแผนการเงินระยะยาว ช่วง 20-30 ปี
 - 4.5) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาตั้งกองทุนเพื่อการหารายได้จากผลงานวิจัย โดยการจัดสรรเงินลงทุนร่วมกับภาคเอกชนเพื่อหาผลประโยชน์จากผลงานวิจัยต้นแบบ
 - 4.6) ในอนาคตมหาวิทยาลัยต้องปรับอัตราค่าเล่าเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นตามหลักการ “ผู้เรียนควรมีส่วนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา”



- 5) การให้บริการวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหลักสำคัญประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยควรเน้นดำเนินการในลักษณะ “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement)” ซึ่งเป็นการดำเนินการโดยมีหลักการสำคัญ 4 ประการ ได้แก่
 - 5.1) เป็นการคิดและร่วมกันทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ/หรือเอกชน
 - 5.2) ต้องเป็นภารกิจที่สอดคล้องของหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ทำแล้วเป็นการได้ความรู้หรือเสริมความรู้
 - 5.3) การทำงานต้องเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย (Mutual Benefit)
 - 5.4) การทำงานต้องส่งผลกระทบต่อสังคม (Social Impact) อย่างชัดเจน
 ในการดำเนินการตามหลักการมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยควรกำหนดเป็น Core Function โดยกำหนดให้มีผู้บริหารและหน่วยงานรับผิดชอบ รวมทั้งตั้งกองทุนเพื่อดำเนินการ



มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายต่อไป

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน



กิจกรรม อบรม สัมมนา ดูงาน

นายกสภามหาวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายพิเศษ



ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายพิเศษ ดังนี้

7 สิงหาคม พ.ศ. 2556



ต้อนรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 16 สถาบันคลังสมองของชาติ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

16 สิงหาคม พ.ศ. 2556



บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษานานาชาติในกลุ่มประชาคมอาเซียน ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้สนใจทั่วไป ภายใต้กิจกรรมสัมมนา โครงการรอบรู้ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือสหกิจศึกษา ซึ่งจัดโดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

นายกสภามหาวิทยาลัยได้รับรางวัลจากสมาคม ICET



ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ได้รับรางวัล "Darrel Bloom Award" จากสมาคม International Council on Education for Teaching (ICET) ในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตนในการส่งเสริมในการเตรียมความพร้อมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมนานาชาติของสภานานาชาติด้านการศึกษา ครั้งที่ 57 (The 57th World Assembly of International Council on Education for Teaching) เมื่อวันที่ 25 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สภามหาวิทยาลัยต้อนรับคณะศึกษาดูงาน



รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข) และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

คณะผู้จัดทำ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลสุข
นางนงเยาว์ สุคำภา
นางปณญช ดาวเที่ยง
นางสาวชัญญาภา กานต์เดชสา
นางสาวนฤมล สีหิสรากิสิทธิ์
นางสาวจารวี วิวัฒนากุล
กองบรรณาธิการ

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้จัดพิมพ์

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4422 4027, 0 4422 4033, 0 4422 4386
โทรสาร 0 4422 4030

The Suranaree University of Technology Council Office

111 University Avenue, Muang, Nakhon Ratchasima, 30000, THAILAND
Tel. 0 4422 4027, 0 4422 4033, 0 4422 4386 Fax 0 4422 4030
E-mail: ucouncil@sut.ac.th : <http://www.sut.ac.th/ouc>